

## การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นำเสนอเมื่อ : 21 ต.ค. 2557



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
๒. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจาก  
ผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ลูกจ้างประจำ

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนา  
กำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามข้อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน  
ภาครัฐ (คปร.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนี้

๑. ไม่ยุบเลิกอัตราข้าราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุ  
ในภาพรวมของกระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค์กรกลาง  
บริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการได้  
อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว

๒. ให้ส่วนราชการที่มีตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในแต่ละปี แจกตำแหน่งที่เห็นสมควร  
ยุบเลิกเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรกลาง  
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด อนึ่ง กรณีข้าราชการที่ครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณใด มีเหตุต้อง  
ออกจากราชการ (เช่น ดาย ลาออก ออกด้วยเหตุทางวินัย เป็นต้น) ก่อนถึงวันครบกำหนดเกษียณอายุ  
ในปีงบประมาณนั้น ให้ถือว่าตำแหน่งสุดท้ายที่ข้าราชการผู้นั้นครองอยู่เดิม (ก่อนออกจากราชการ)  
เป็นตำแหน่งที่อยู่ในข่ายที่ส่วนราชการนั้นต้องแจ้งในบัญชีตำแหน่งข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ  
ราชการในปีงบประมาณนั้น)

๓. ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุและว่างโดยเหตุอื่น ทุกส่วนราชการ  
ยกเว้น สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ และกรมราชทัณฑ์ และรายงานผลการดำเนินการให้ คปร. ทราบ  
ทั้งนี้ คปร. จะพิจารณา ยกเว้น การยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างลงเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ  
จัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์ม  
สำรวจข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ภายใน...

- ๒ -

ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ต้นฉบับ) และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตส่งมอบตำแหน่ง  
ว่างดังกล่าวไว้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีหนังสือแจ้งการจัดสรรคืน *ยกเว้น  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ส่วนราชการ  
แต่งตั้งบุคคลในอัตราว่างดังกล่าวได้ทันที โดยให้ถือว่า คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนให้แล้ว* (สำหรับตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งผู้อำนวยการ  
สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน และอยู่ในแผนการรวมสถานศึกษา  
หากมีความจำเป็นต้องใช้อัตราดังกล่าวขอให้ส่งมอบตำแหน่งว่างอื่นไว้ทดแทน) ทั้งนี้ ขอให้สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาสำเนาข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธีรศักดิ์ ศรีทรัพย์

(นางรัตนา ศรีทรัพย์)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มแผนอัตรากำลัง  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖  
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๒

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1433.rar>